



Asian Productivity Organization “The APO in the News”

Name of publication: Dang Cong San Viet Nam (14 May 2015, Vietnam)

Page: http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=10004&cn_id=713099

Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2015

17:20 | 14/05/2015

(ĐCSVN) - Ngày 14/5, tại Hà Nội, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2015.



Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2015
(Ảnh: M.P)

Tham dự Diễn đàn có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đại diện Thượng viện Anh, đại diện Liên hợp quốc và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Tổng Thư ký ASEAN, Tổng Thư ký Tổ chức năng suất châu Á, đại diện Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Thế giới, lãnh đạo các bộ, ngành liên quan, đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu cùng các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp.

Diễn đàn là cơ hội để các doanh nghiệp cùng những bên liên quan cập nhật thông tin về những chủ đề và xu hướng mới liên quan đến phát triển bền vững, đồng thời tìm hiểu và thảo luận về các thông lệ, giải pháp và mô hình kinh doanh bền vững trên thế giới và tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, TS. Đoàn Duy Khương - Phó Chủ tịch VCCI nhận định, trong bối cảnh kinh tế khó khăn và hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng, để nâng cao khả năng cạnh tranh, các doanh nghiệp Việt Nam cần một mặt phát huy những thế mạnh sẵn có để trụ vững trên thị trường, duy trì và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; mặt khác, cần chủ động tìm ra hướng đi mới, cụ thể là tận dụng tối đa các cơ hội do xu thế phát triển bền vững trên toàn cầu mang lại.

Theo ông Vorapong, Giám đốc quan hệ Chính phủ khu vực Đông Nam Á, đồng chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam, phát triển bền vững đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ mọi thứ cho tương lai trong mọi quyết định của mình. Và, phát triển bền vững có thể được thúc đẩy thông qua hợp tác và thông qua hành động của chính chúng ta. Vì vậy, trong thời gian tới, để thúc đẩy hiệu quả của phát triển bền vững, chúng ta cần phát triển một công cụ đo lường để ghi lại những nỗ lực của doanh nghiệp trong quá trình phát triển doanh nghiệp bền vững hơn. Do đó, Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam đặt kế hoạch xây dựng Bộ chỉ số doanh nghiệp phát triển bền vững bao gồm các tiêu chí phù hợp với bối cảnh chính trị và xã hội của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế cho tất cả các bên liên quan, bao gồm doanh nghiệp, chính quyền, nhà đầu tư và công chúng.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế sâu rộng, sự tùy thuộc lẫn nhau ngày càng tăng lên và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Để nâng cao khả năng cạnh tranh, Chính phủ cam kết hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cải thiện năng suất, sức cạnh tranh và phát triển bền vững, tiêu biểu là trong năm 2014 và 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các doanh nghiệp cần phát huy những thế mạnh sẵn có, chủ động tìm ra hướng đi mới, tận dụng tối đa các cơ hội do xu thế phát triển bền vững trên toàn cầu mang lại./

Các từ khóa theo tin:

Minh Phương